

## Cuộc sống độc thân của ca sĩ Tuấn Vũ tuổi 62 ở Mỹ

**Ở tuổi 62, ca sĩ Tuấn Vũ luôn duy trì tinh thần lạc quan, tích cực đáng ngưỡng mộ .**

Tuấn Vũ tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1959 trong một gia đình nghèo tại TP. Phan Thiết. Dù không được theo học thanh nhạc nhưng với chất giọng ấm áp, Tuấn Vũ vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng những ca khúc nhạc vàng đầy tình cảm.

Năm 1979, Tuấn Vũ theo một người dì sang Mỹ định cư. Trong một lần cất cao giọng hát tại bờ biển, ông đã được ca sĩ Trúc Mai bắt gặp và ngỏ ý mời đi hát. Từ đó, Tuấn Vũ được nhiều người khác như Giao Linh, Nhật Trường, Phượng Mai dìu dắt và nghệ danh Tuấn Vũ cũng ra đời.



*Tuấn Vũ song ca cùng Thanh Tuyền.*

Những năm 1980, Tuấn Vũ bắt đầu đi hát tại thị trường hải ngoại và nhanh chóng vụt sáng thành sao. Thời đỉnh cao vào những năm 1985-1989, Tuấn Vũ có thể kiếm được 1.000 USD cho mỗi bài thu âm. Mỗi tháng, ông lại thu âm vài chục bài như thế. Tiếng hát của Tuấn Vũ một thời là thần tượng của khán giả ở hải ngoại và trong nước Việt Nam. Những ca khúc như *Nỗi buồn sa mạc*, *Người yêu cô đơn*, *Phượng buồn...* được khán giả vô cùng yêu thích. Những CD của Tuấn Vũ được phát hành đều nhận được sự đón nhận nhiệt liệt của khán giả. Những nhạc phẩm của ông có sức sống mãnh liệt trong lòng khán giả nhiều năm qua.



Có cuộc sống ổn định nhờ sự nghiệp ca hát nhưng Tuấn Vũ lại lộn độn trong chuyện tình cảm. Ông từng kết hôn với một phụ nữ gốc Hoa vào năm 30 tuổi và có một cậu con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã đứt gánh vì khi phải lựa chọn giữa việc về quản lý chợ mini cho gia đình hay tiếp tục ca hát, Tuấn Vũ đã chọn ca hát sau nhiều trăn trở. Năm 2000, Tuấn Vũ quay trở lại ca hát cũng là thời điểm ông trở về Việt Nam.

Gia đình tan vỡ khiến nam danh ca đã không đi hát trong 4 năm. Sau khi chia tay, Tuấn Vũ nhận trách nhiệm nuôi con. Ông yêu thương con hết mực và vẫn giữ liên lạc với vợ để con trai được nhận đủ tình yêu thương của cha mẹ.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, ở tuổi 62, Tuấn Vũ vẫn đang chọn cuộc sống độc thân tại Mỹ. Mới đây, xuất hiện tại chương trình *Music Box* số 24, khi được MC Kỳ Duyên hỏi về lý do vẫn độc thân ở tuổi này, nam danh ca hóm hỉnh nói: "Anh không muốn độc thân nhưng chờ mãi không có ai đến cưới. Đành ở vậy tới già thôi. Anh không yêu cầu nhiều, ăn uống không cầu kỳ nấu nướng. Anh chỉ cần món hấp đơn giản như tôm hùm hấp, bào ngư hấp... là được".



Sống độc thân nhiều năm, Tuấn Vũ đã quen với việc tự mình chăm sóc và tìm kiếm niềm vui. Ngoài âm nhạc, ông vẫn giao lưu bạn bè và tương tác với khán giả hâm mộ trên trang cá nhân. Điều khiến khán giả ngưỡng mộ ở Tuấn Vũ là tinh thần lạc quan,

tích cực cùng nụ cười luôn thường trực trên môi của ông. Khách giả thường thấy những bài đăng tích cực được Tuấn Vũ gửi gắm. Ông viết: "Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt, dù không phải người thân thiết".







## Phương Linh

Chủ nhật, 31/10/2021

Nguồn: <https://vietnamnet.vn/cuoc-song-doc-than-cua-ca-si-tuan-vu-tuoi-62-o-my-786740.html>

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



An Lạc & Tự Chủ

# VIỆT NAM VĂN HIẾN

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9400 TÁC PHẨM